

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรง เศรษฐกิจชะงักงัน หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินมีอยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัญหาขั้นวิกฤต เนื่องจาก ปัญหาทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจที่สะสมมาจากเศรษฐกิจที่เติบโตแบบฟองสบู่ มีเงินทุนระยะสั้นจากต่างประเทศไหลเข้ามา และนำไปลงทุนในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้น ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างขาดประสิทธิภาพ โดยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างการผลิต จากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย ก่อให้เกิดการเก็งกำไรในค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2540¹

รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดมาตรการที่สำคัญมาตรการหนึ่งคือ มาตรการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น อันจะนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นขึ้นตามเป้าหมาย เนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในการทำหน้าที่เป็นกลไกที่สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากการรายงานของธนาคารกรุงเทพมหาชน จำกัด ระบุว่า ในปี 2541 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งประกอบด้วยกิจการการผลิต การค้า และธุรกิจบริการ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 311,518 ราย คิดเป็นสัดส่วน 92% ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศ²

ธนาคารออมสิน ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้สนองรับนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อร่วมผลักดันและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีเงินทุนไปใช้ในกิจการ เพื่อพัฒนาธุรกิจและเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยวงเงินที่ธนาคารออมสินเตรียมไว้เพื่อ

¹ สักดิ์ชาย สิริคณกุล. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการใช้บริการสินเชื่อของบริษัทเงินทุน ในจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 ,หน้า 42

² <http://www.ismed.or.th/intro-ismed/quotaion.html>

สนับสนุน SMEs ในปี 2543 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท แม้ว่าธนาคารออมสินจะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการปล่อยเงินกู้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ในการทำงานด้านสินเชื่อธนาคารยังมีความจำเป็น ต้องพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวตามหลักการบริหารสินเชื่อ และการบริหารสินเชื่อที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของกิจการ และยังรวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานของกิจการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการวางแผนในอนาคตอีกด้วย

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ข้อมูลทางการเงินที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารออมสิน ในเขตภาค 7 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ SMEs ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษา ข้อมูลทางการเงินที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารออมสิน เขตภาค 7

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงข้อมูลทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารออมสินในเขตภาค 7
2. เป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาข้อมูลทางการเงินของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียม สำหรับการยื่นขอสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับธนาคารออมสินในเขตภาค 7 ต่อไปในอนาคต

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

³ ศุภลักษณ์ ทรายธรรม. สารสำคัญของ พ.ร.บ. SMEs. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2543